

(คำแปล)

ข้อกำหนดการใช้งาน – แอปพลิเคชันมุนเตอร์ส

(ปรับปรุงล่าสุด 01.11.24 2567)

บทนำ

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้บังคับกับการใช้งานแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ของมุนเตอร์ส (“แอป”) และการใช้งานต่าง ๆ ที่ได้มีให้ใช้งานในแอป (“บริการ”) และถือเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างท่านซึ่งกระทำการโดยชอบในนามบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น กับบริษัทมุนเตอร์ส อิสราเอล จำกัด (“มุนเตอร์ส” หรือ “บริษัท”) แอปดังกล่าวมีไว้สำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่รวมการใช้งานส่วนบุคคล

มุนเตอร์สให้สิทธิแก่ท่านในการใช้งานแอปและบริการตามข้อกำหนดนี้ (ตามที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราวไป) และข้อกำหนดที่ใช้บังคับอื่น ๆ ที่ได้ประกอบรวมหรืออ้างอิงในข้อกำหนดนี้หรือในแอป การที่ท่านกดปุ่ม “ยอมรับข้อกำหนด” ในแอปหรือในหน้าเว็บไซต์ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะกดปุ่ม “ยอมรับข้อกำหนด” เพื่อดำเนินการต่อไปไม่ได้ และห้ามมิให้ท่านพยายามเข้าถึงแอปหรือบริการ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่สามารถใช้งานแอปและบริการได้ มุนเตอร์สจะไม่สามารถให้การสนับสนุนใด ๆ แก่ท่าน และท่านจะไม่มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเครื่องควบคุมใดๆ (ตามที่ระบุต่อไป) ในแอปได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า โดยเผยแพร่ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงที่

<https://www.munters.com/en/specific-pages/controllers->

[app](#) หรือโดยปรับปรุงแอปเพื่อให้รวมข้อกำหนดการใช้งานใหม่ไปด้วยกัน การที่ยังคงใช้งานแอปและบริการ

หรือยังคงใช้งานแอปและบริการอย่างต่อเนื่องเมื่อได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่ทุกประการแล้ว

หากท่านต้องการบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงสิทธิการเข้าถึงแอปและบริการ ท่านสามารถกระทำได้โดยถอนเครื่องหมายจากปุ่ม “ยอมรับข้อกำหนด” ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการบอกเลิกข้อกำหนดที่ระบุต่อไปนี้

หากท่านเลือกถอนเครื่องหมายจากปุ่ม “ยอมรับข้อกำหนด” มุนเตอร์สมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าในการตัดการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีการใช้งานแอปออกจากระบบบริการ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของมุนเตอร์ส

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปและบริการของท่าน เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ระบุใน <https://www.munters.com/en/specific-pages/controllers-app/>

สิทธิการใช้งาน

โดยการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุข้างต้น บริษัทตกลงให้สิทธิท่านอันไม่เป็นการเฉพาะเปลี่ยนมือไม่ได้ ให้สิทธิช่วงไม่ได้เฉพาะตัว เป็นการจำกัดและสามารถเพิกถอนได้ ในการใช้แอปและบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดนี้ (“สิทธิการใช้งาน”)

สิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปลงในอุปกรณ์ (โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต) หรือเข้าใช้งานแอปผ่านทางลิงก์เว็บไซต์ เพื่อประโยชน์เฉพาะในการใช้งานแอปเพื่อประมวลผลข้อมูลเครื่องควบคุม(ตามที่ระบุต่อไปนี้) และการใช้บริการ

การใช้งานแอปและบริการ

แอปสามารถดาวน์โหลดจากแอปสโตร์ของแอปเปิล อิงค์ (<https://www.apple.com/itunes>) หรือเพลย์สโตร์ของกูเกิล อิงค์ (<https://play.google.com/store>) หรือทางหน้าเว็บต่อไปนี้

[ใส่ลิงก์] แอปดังกล่าวจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อได้มีการสร้างบัญชีส่วนบุคคล และท่านตกลงว่าจะไม่แบ่งปันการใช้งานบัญชีกับบุคคลอื่นใดหรือบุคคลอื่นใดนอกองค์กรของท่าน

การบริการบางส่วนเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (“บริการฟรี”) ในขณะที่บริการในบางส่วนเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย (“บริการมีค่าใช้จ่าย”) มุนเตอร์สขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงบริการที่จัดให้มีในบริการฟรีและ/หรือบริการมีค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวใช้เฉพาะกับการใช้งานแอปและบริการ และมีให้ใช้กับเครื่องควบคุมสำหรับสภาพอากาศและการชลประทานที่ได้ระบุไว้และ/หรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทมุนเตอร์ส อิสิราเอล จำกัด หรือบริษัทในเครืออื่นใด (“เครื่องควบคุม”) ที่เชื่อมต่อกับแอปเพื่อความชัดเจนการใช้เครื่องควบคุมอยู่ภายในบังคับข้อกำหนดการใช้บริการแยกต่างหาก

นอกเหนือจากข้อจำกัดอื่นใดของผู้ใช้ที่กำหนดตามข้อกำหนดฉบับนี้ และเว้นแต่จะได้ระบุอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดนี้ ท่านตกลงดังต่อไปนี้

- (ก) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การรักษาความปลอดภัย หรือพยายามหลบเลี่ยงระบบควบคุมการเข้าถึงหรือข้อจำกัดการใช้งานแอปหรือบริการ
- (ข) ไม่กระทำการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของมุนเตอร์ส
- (ค) โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของท่านในข้อมูลเครื่องควบคุม (ตามที่ระบุต่อไป) ท่านตกลงไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ ใช้ประโยชน์ อัปโหลด เผยแพร่ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ได้ปรากฏในหรือที่ได้ให้ไว้โดยแอป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือทางพาณิชย์ก็ตาม
- (ง) ไม่ดำเนินการเช่า ให้เช่า ให้ใช้สิทธิช่วง ให้ยืม จำหน่าย หรือขาย/ขายต่อหรือพยายามหาช่องโหว่ในแอป (รวมถึงรหัสต้นฉบับ)
- (จ) ไม่นำแอปเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมใด ๆ

- (ฉ) ไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแอป หรือ ถอด ประกอบ ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือทำงานสืบเนื่องอันอาศัยแอปไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด และ
- (ช) ไม่นำ คำ ประ ก า ศ ลิ ข สิ ท ธิ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอันเป็นเอกสิทธิ์อื่นใดออกจากแอป

การชำระเงินและการบอกรับสมาชิก

ราคาที่กำหนดในแอปเป็นราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี และอาจมีค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนหรือความต่างของราคาตามสถานที่ (เช่น อัตราแลกเปลี่ยน) บริษัทมีสิทธิปรับปรุงราคาได้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควร หากท่านไม่ชำระค่าบริการ การใช้งานบริการมีค่าใช้จ่ายของท่านจะสิ้นสุดลง

เมื่อท่านดำเนินการบอกรับสมาชิก ค่าธรรมเนียมบริการจะเรียกเก็บครั้งเดียวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาบอกรับสมาชิกสิบสอง (12) เดือนตามแผนบอกรับสมาชิกที่มอบให้เป็นครั้งคราวไป มุนเทอร์สจะเรียกเก็บค่าสมาชิกตามช่วงเวลาเรียกเก็บเงินโดยต่ออายุอัตโนมัติตามที่ท่านตกลงชำระเงินไว้ล่วงหน้าจนกว่าจะมีการบอกเลิกการเป็นสมาชิก การบอกรับสมาชิกจะมีผลต่อไปและมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบอกรับสมาชิก โดยสามารถยกเลิกการบอกรับสมาชิกได้โดยมีคำบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่ง (1) เดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบอกรับสมาชิกคราวดังกล่าว เว้นแต่จะมีการบอกเลิกในระยะเวลาระหว่างการบอกรับสมาชิกนั้น ท่านมีสิทธิบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ โดยการบอกเลิกจะมีผลบังคับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบอกรับสมาชิกคราวปัจจุบัน เมื่อสิ้นสุดการบอกรับสมาชิก ท่านจะไม่มีสิทธิเข้าใช้งานบริการที่มีค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

ข้อมูลเครื่องควบคุม

ท่านตกลงยอมให้ (หรือรับรองว่าเจ้าของสิทธิดังกล่าวได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งให้) มุนเทอร์สมีสิทธิในการจัดเก็บ แสดงผล ตรวจสอบ และดาวน์โหลด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บโดยเครื่องควบคุมและนำเข้ามาในแอป (“ข้อมูลเครื่องควบคุม”) ได้ตลอดไปโดยไม่เพิกถอน โอนได้ โอนสิทธิได้

ไม่มีกำหนดเวลา ไม่เพิกถอน เป็นสิทธิทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องมีค่าสิทธิ เป็นสิทธิชำระเต็มมูลค่า ไม่เป็นการเฉพาะและให้สิทธิช่วงได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขปัญหา ให้การสนับสนุน และการเก็บสถิติ รวมถึงเพื่อการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมุนเทอร์ส มุนเทอร์สยังมีสิทธิแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลเครื่องควบคุมให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการให้บริการ (เช่น การให้บริการอิสระ) การแก้ไขปัญหา การสนับสนุน เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำสถิติ และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หากข้อมูลเครื่องควบคุมมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

โดยการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานตามที่ระบุข้างต้น ท่านตกลงยอมรับการเก็บรวบรวม ประมวลผล ทำสำเนา ทำซ้ำเพื่อจัดเก็บ และเก็บรักษาข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชัน และบริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันและเวลาใช้งานแอปพลิเคชัน รุ่น แอปพลิเคชัน การใช้งานคุณลักษณะของแอปพลิเคชัน การใช้งานการดำเนินการของแอปพลิเคชันและระยะเวลาการใช้งานในแต่ละครั้ง และคุกกี้หรือข้อมูลอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีเพื่อการติดตาม (รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์”) ระหว่างท่านกับมุนเทอร์ส สิทธิกรรมสิทธิ์และส่วนได้เสียในข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในสิ่งดังกล่าวให้ตกเป็นของและเป็นสิทธิของมุนเทอร์สแต่เพียงผู้เดียว

ในการใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ท่านอาจปฏิเสธคุกกี้หรือบล็อกเทคโนโลยีติดตามอื่นใดได้โดยอาศัยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจบล็อกคุกกี้ของบุคคลภายนอกและจำกัดการใช้งานคุกกี้ไปเฉพาะช่วงเวลา

การใช้งานคราวหนึ่ง ๆ ใต้
ท่านอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับค่าคุกกี้และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนเว็
บไซต์ของผู้ให้บริการเบราว์เซอร์ ท่านอาจไม่ยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ก็ได้
แต่หากท่านปฏิเสธการให้ใช้งาน ความสามารถในการใช้หรือเข้าถึงส่วนใด ๆ
บางส่วนบนเว็บไซต์ของบริษัทและบริการอาจได้รับผลกระทบได้
บริษัทไม่รับรองหรือตอบสนองต่อสัญญาณระบุ “ห้ามติดตาม” (Do Not Track)
ที่เบราว์เซอร์เป็นผู้ส่งมาทั้งสิ้น

ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อไป
โดยไม่จำกัดอยู่เพียงการดำเนินการ จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริการและเทคโนโลยีของมุนเทอร์ส รวมถึงแอปพลิเคชัน
รวมถึงเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยทั่วไป
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่ทางบริษัทจัดเก็บยอมไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

มุนเทอร์สมีสติในการแบ่งปันและโอนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ให้แก่บุคคลภายนอกเท่า
ที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดแต่เพียงการให้บริการ
(ในฐานะเป็นการให้บริการเป็นเอกเทศต่างหาก) การแก้ไขปัญหา การสนับสนุน
การวิเคราะห์และการจัดทำสถิติ รวมถึงเพื่อกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทยังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของท่านกับคู่ค้าเพื่อการวิเคราะห์
ซึ่งอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปรวมกับข้อมูลอื่นที่ได้ให้ไว้กับคู่ค้ารายนั้น
หรือที่ได้เก็บไปจากท่านในการใช้บริการของคู่ค้าดังกล่าว
ทราบว่าที่ข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลภายนอกนั้นยอมถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแยกต่างหากออกไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดพิจารณานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

การให้บริการ

มุนเทอร์สมีสติในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
และ / หรือเพิ่มความสามารถในแอปหรือในบริการ
(หรือในส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งดังกล่าว) ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ

ท่านตกลงว่า มุนเตอร์ส อาจระงับการเข้าใช้งานแอปและบริการของท่านได้ หาก มุนเตอร์ส ใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามสมควรว่าการใช้งานแอปหรือบริการของท่านก่อให้เกิดอันตรายโดยฉับพลัน และ/หรืออย่างต่อเนื่องต่อ มุนเตอร์ส หรือบุคคลอื่น

และ ด้วยเหตุนี้

ท่านตกลงว่า มุนเตอร์ส ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในการระงับการเข้าใช้งานแอปหรือบริการภายในเหตุการณ์ตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น

บุคคลภายนอก

หากท่านดาวน์โหลดแอปจากแอปสโตร์ของแอปเปิล อิงค์ (เมื่อรวมกับบริษัทในเครือให้เรียกว่า “แอปเปิล”) หรือเพลย์สโตร์ของกูเกิล อิงค์ (เมื่อรวมกับบริษัทในเครือให้เรียกว่า “กูเกิล”) ท่านตกลงยอมรับว่า (1) ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหากที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิลและกูเกิลตลอดเวลา และ (2) ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดระหว่างท่านกับ มุนเตอร์ส เท่านั้น โดยแอปเปิลและกูเกิลไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในแอปหรือเนื้อหาในแอป เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดที่มีกับแอปเปิลและกูเกิล เพื่อความชัดเจน แอปเปิลและกูเกิลไม่มีหน้าที่ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ในการให้การบำรุงรักษาและให้บริการสนับสนุนในแอปหรือบริการ หากท่านดาวน์โหลดแอปจากแอปสโตร์ของแอปเปิล ท่านต้องผูกพันตามข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

หากท่านดาวน์โหลดแอปจากแอปสโตร์ของแอปเปิล หรือหากท่านใช้แอปผ่านอุปกรณ์ iOS ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงตามข้อบอกล่าวดังต่อไปนี้เกี่ยวกับแอปเปิล ข้อกำหนดการใช้งานนี้เข้าทำระหว่างท่านกับ มุนเตอร์ส เท่านั้น โดยมีได้เข้าทำกับแอปเปิล และแอปเปิลไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในแอปและเนื้อหาในแอป แอปเปิลไม่มีหน้าที่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ในการให้การบำรุงรักษาหรือให้บริการสนับสนุนในแอปดังกล่าว กรณีที่แอปไม่เป็นไปตามการรับประกันที่ใช้บังคับ ท่านอาจแจ้งให้แอปเปิลทราบ เพื่อให้แอปเปิลดำเนินการคืนเงินค่าซื้อแอปที่ได้เสียไป (ถ้ามี) ให้แก่ท่าน

และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้สูงสุด แอปเปิลไม่มีหน้าที่ในการรับประกันต่อท่านไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ในแอป แอปเปิลไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของท่านหรือของบุคคล ภายนอกใด ๆ ที่เกี่ยวกับแอป สิ่งในความครอบครองของท่าน และ/หรือการใช้งานแอป ซึ่งรวมถึง (1) ข้อเรียกร้องความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (2) ข้อเรียกร้องว่าแอปไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ และ (3) ข้อเรียกร้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่นใดทำนองเดียวกัน แอปเปิลไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการสืบสวน ต่อสู้ ประนีประนอมยอมความ และปลดเปลื้องข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่า แอปและ/หรือสิ่งในความครอบครองของท่าน และการใช้งานแอปกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับในการใช้งานแอป โดยแอปเปิลและบริษัทย่อยของแอปเปิลเป็นผู้รับประโยชน์ภายนอกของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และเมื่อท่านได้ยอมรับตามข้อกำหนดดังกล่าว แอปเปิลย่อมมีสิทธิ (และจะถือได้ว่าได้รับสิทธิ) ในการบังคับข้อกำหนดนี้กับท่านได้ในฐานะผู้รับประโยชน์ภายนอกของข้อกำหนดต่อไป นี้ ท่านตกลงและยืนยันว่าท่าน (1) มิได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาคำหนดให้เป็นประเทศผู้ "สนับสนุนการก่อการร้าย" และ (2) มิได้อยู่ในรายการบุคคลที่ถูกหวงห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

บริษัทมิได้ควบคุมและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของบุคคลภายนอกที่อาจปรากฏในแอปดังกล่าว เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ได้ลิงก์ไปนั้น (ถ้ามี) ย่อมจัดหาให้ท่าน "ตามสภาพที่เห็น"

เพื่อความสะดวกเท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในข้อมูล ที่ระบุในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์

พท์มือถือภายนอกดังกล่าวจะใช้บังคับกับท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือภายนอกนั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทั้งปวงในทรัพย์สินทางปัญญา (ตีความอย่างกว้างเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) ที่ปรากฏในแอปบริการหรือข้อมูลเครื่องควบคุมให้เป็นทรัพย์สินของมุนเตอร์สบริษัทในเครือและผู้ให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับแอปและบริการให้เป็นเครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ของมุนเตอร์สบริษัทในเครือและผู้ให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง ความในข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ถือเป็นการโอนโอนสิทธิหรือให้สิทธิความเป็นเจ้าของในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมุนเตอร์สหรือบุคคลภายนอกให้แก่ท่าน

การใช้ข้อมูลที่แอปหรือบริการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อันมิได้รับอนุญาตอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมุนเตอร์สก่อน จะกระทำมิได้

การรับประกัน

การใช้งานแอปและบริการสำหรับการประกอบการของผู้ใช้งานเองเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง แอปและบริการได้จัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่และตามที่มีสามารถใช้งานได้ มุนเตอร์สมิได้รับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานแอปและบริการของผู้ใช้จะปลอดภัยเป็นไปตามเวลาอันสมควร ไม่มีเหตุขัดข้องหรือปราศจากข้อบกพร่อง หรือแอปและบริการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ หรือข้อบกพร่องในแอปจะได้รับแก้ไข หรือแอปจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งไม่พึงประสงค์อื่น ๆ หรือแอปจะสามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นที่มุนเตอร์สมิได้จัดหาให้ หรือการดำเนินการของแอปและบริการจะมีความปลอดภัยตลอดเวลา หรือมุนเตอร์สจะสามารถหวงห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหรือทำลายข้อมูล

ลเครื่องควบคุม หรือข้อมูลความลับของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา คำรับประกันที่ระบุต่อไปนี้เป็นคำรับประกันเฉพาะเพียงประการเดียวที่มุนเตอร์ ส มี ใน ห้ และไม่เพียงมีการรับประกันหรือข้อกำหนดไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถในการทำการตลาดหรือความเหมาะสม ต่อ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ฉ พ า ะ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าแอปและบริการ หรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบดังกล่าวถูกต้องหรือเพียงพอกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่เอง

ข้อจำกัดความรับผิด

ความรับผิดรวมของมุนเตอร์สที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใด ให้จำกัดไว้ไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมรวม (ถ้ามี) ที่ผู้ใช้ชำระให้แก่มุนเตอร์สสำหรับการใช้งานแอปในช่วงสาม (3) เดือนก่อนวันที่เกิดเหตุให้มีสิทธิอันพึงเรียกร้องขึ้น แต่ในกรณีที่เหตุอันก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นก่อนสิ้นระยะเวลาสาม (3) เดือนดังกล่าวนั้น ให้บังคับตามระยะเวลาที่สั้นกว่า

แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด มุนเตอร์สไม่พึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียของธุรกิจ รายได้ กำไร การผลิต ความนิยม การใช้งาน ข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่จะลดลงหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) รวมถึงค่าเสียหายสืบเนื่อง ทางอ้อม เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจาก มีเหตุมาจาก หรือเป็นผลมาจากข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือการใช้งานแอปและบริการของ ู ง ่ ำ ัน แม้ว่ามุนเตอร์สจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ ต ำ ัน ข้อจำกัดและข้อยกเว้นความรับผิดให้มีผลบังคับไม่ว่าความเสียหายดังกล่าว

จะเกิดจากการผิดสัญญา การผิดคำรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ
หรือ เ อ เ ห ตุ อื่น ใน ใ ด
เท่าที่การจำกัดและยกเว้นความรับผิดไม่ถูกหวงห้ามตามกฎหมายที่กำหนด
ให้ใช้บังคับ

การบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งาน

ผู้เสนอจะมีสิทธิบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้โดยมีผลทันทีไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องรับผิดไม่ว่าประการใด ๆ
ภายในบังคับของข้อกำหนดในส่วนการชำระเงินและการบอกรับสมาชิก
ผู้ใช้อาจบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานได้ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ
โดยการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลเมื่อสิ้นระยะเวลาบอกรับสมาชิกคราวปัจจุบัน
เมื่อมีการบอกเลิกข้อกำหนดแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิใช้งานแอปหรือบริการอีกต่อไป
ท่านยอมรับและตกลงว่าผู้เสนอไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินใด ๆ
ที่ท่านได้ชำระมาแล้วกรณีที่มีการบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานนี้ทั้งสิ้น

บทเบ็ดเตล็ด

ผู้เสนอจะมีสิทธิกำหนดให้บริษัทในเครือใด ๆ
หรือบุคคลภายนอกอื่นใดปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดตามข้อกำหนดนี้ได้

กรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ
ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นอันใช้บังคับมิได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ข้อกำหนดโดยรวมจะไม่ได้รับผลกระทบและข้อกำหนดส่วนที่มีได้กระทบให้ยังมีผลบังคับ
ใช้ต่อไปทุกประการ
และหากผลบังคับใช้มิได้ดังกล่าวกระทบต่อประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญา
ตามข้อกำหนดนี้ อย่าง มี นัย สำ คัญ
ให้แก่ข้อกำหนดดังกล่าวตามสมควรอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าว
มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้

ผู้ใช้จะโอน ให้นำ หรือ ำ ห น ำ ย ำ ย โอน สิทธิ
และ/หรือหน้าที่ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เสนอ

ข้อกำหนดการใช้งานให้ใช้บังคับกับแอปและบริการ และไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่มีระหว่างท่านกับมุนเตอร์ส ทั้งสิ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายอิสราเอล (โดยมิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกันมาใช้บังคับ)

ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของอิสราเอล ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแอปหรือบริการ ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อต่อไปนี้ได้

บริษัทมุนเตอร์ส อิสราเอล จำกัด

ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า: App.support@munters.com